

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๗๑๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับสมัครเยาวชนที่ปรึกษายูนิเซฟ รุ่นที่ ๒ (the 2<sup>nd</sup> cohort of UNICEF's Young People Advisory Board – YPAB)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ

ด้วย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดรับสมัครเยาวชนที่ปรึกษายูนิเซฟ รุ่นที่ ๒ (the 2<sup>nd</sup> cohort of UNICEF's Young People Advisory Board – YPAB) ซึ่งจะรับสมัครเด็กและเยาวชนจำนวน ๕๐ คน อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๑๐ – ๒๓ ปี จากทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านทางระบบออนไลน์ขององค์การยูนิเซฟ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนเยาวชนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งเยาวชนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับยูนิเซฟ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด โดยหากสนใจสามารถดูได้จาก <https://bit.ly/YPABtoPR> หรือสแกน QR Code และสอบถามได้ที่ คุณพลอยนภัส เจริญคชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม องค์การยูนิเซฟ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนที่ปรึกษายูนิเซฟ รุ่นที่ ๒ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๖-๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๙๔๐

## ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ

### Short Version

ยูนิเซฟขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-23 ปี ร่วมสมัครเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ (YPAB) รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายให้เด็กและเยาวชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับ ยูนิเซฟและองค์กรพันธมิตร และให้ยูนิเซฟได้นำเสียงของน้อง ๆ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีส่วนร่วม มีความเกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนทุกคนในประเทศไทย

กรอกใบสมัครได้ที่: <https://bit.ly/YPAByear2apply>  
แชร์ให้เพื่อน ๆ ได้ที่: <https://bit.ly/YPAByearTwoFB>  
ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

### Long version

#### 🎯 รับสมัคร! คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ (YPAB) รุ่นที่ 2 (ปี 2023/2024)

👏 ยูนิเซฟกำลังรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-23 ปี มาเป็นที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ นี่คือพื้นที่การมีส่วนร่วมที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำงานร่วมกับยูนิเซฟและองค์กรพันธมิตร

สมาชิกจะถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่มตามแผนงานของยูนิเซฟ และตามความสนใจของน้อง ๆ แต่ละคน

- สุขภาพและสุขภาพ
- การศึกษา และการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนไปสู่ระดับอุดมศึกษาหรือไปสู่ชีวิตการทำงาน
- ทักษะ และความสามารถในการทำงาน
- ความรุนแรงต่อเด็ก
- การมีส่วนร่วมของเยาวชน
- สิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรอกใบสมัครได้ที่: <https://bit.ly/YPAByear2apply>  
แชร์ให้เพื่อน ๆ ได้ที่: <https://bit.ly/YPAByearTwoFB>  
เว็บไซต์: <https://www.unicef.org/thailand/th/ypab>  
ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

Twitter

ยูนิเซฟเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุ 10-23 ปี ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ รุ่น 2 เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายให้น้อง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสียงถึงยูนิเซฟและองค์กรพาร์ทเนอร์ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 31 ม.ค.66

เพิ่มเติม <https://bit.ly/YPAByearTwoFB>